



เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ที่รักทุกท่าน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๘ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ได้บริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและรักษาศรัทธาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยดำเนินงานภายใต้หลักการ ระเบียบ ข้อบังคับและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การตัดสินใจดำเนินการทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานการรับฟังเสียงของสมาชิก วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ด้วยความรอบคอบและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก อีกทั้งยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ดูแลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ของสมาชิกทุกกลุ่ม ให้ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การดำเนินงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกท่าน เช่น ขณะนี้สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญฉบับใหม่ ในวงเงินกู้ยืมเงินสูงสุดไม่เกินวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) อาจถูกใจสำหรับสมาชิกที่สามารถใช้สิทธิการกู้เงินได้ แต่ก็อาจไม่ถูกใจสำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถใช้สิทธิการกู้เงินได้ แต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการก็ได้ละเอียดหรือปล่อยให้ข้อเสนอแนะที่ท่านสมาชิกได้เสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ Line เสียไปหรือทิ้งไป ยังได้มอบให้กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับสหกรณ์นำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปศึกษาและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด ซึ่งทุกโครงการจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ โครงการใดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ก่อนคณะกรรมการก็จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด แม้ว่ากรรมการหลายท่านมีสถานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ แต่ในการกำหนดนโยบายต่างๆ คณะกรรมการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยตระหนักถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมเป็นหลักและมีได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการด้วยเช่นกัน

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกทุกท่านให้มีชีวิตที่ดี มีความสุข บนพื้นฐานตามสมควรแก่ฐานะเดินตามรอยศาสตร์ของพระราชาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด